

Số: 87/KH-THPCT

Đăk Ru, ngày 01 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH Thực hiện An toàn giao thông năm học 2024-2025

Căn cứ Công văn 601/PGDĐT-CMTH, ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, trường Tiểu học Phan Chu Trinh xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện “An toàn giao thông” như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Thực hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai có hiệu quả an toàn giao thông, thực hiện tốt chủ trương của các cấp, các ngành về công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm chuyển nhanh nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về chương trình hành động an toàn giao thông tạo sự đồng thuận trong và ngoài nhà trường đối với các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông với cộng đồng và xã hội; tạo động lực, tiền đề cho các giải pháp bền vững đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trong nhà trường.

Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông của ngành phải được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kiên trì và sâu rộng đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh.

II. NỘI DUNG:

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ:

1.1. Tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên Tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông và thực hiện đúng luật giao thông và các nguyên nhân do người tham gia giao thông lạm dụng đường to phóng nhanh vượt ẩu, ý thức khi tham gia giao thông kém...

Đưa các nội dung tuyên truyền vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đội, tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp...

Sử dụng thông điệp tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu; tranh, ảnh tai nạn giao thông, nhất là tai nạn từ nguyên nhân uống rượu, bia;

Khẩu hiệu tuyên truyền

- Thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ;
- Không đi sai làn đường;
- Không đi dàn hàng ngang;
- không đua chạy, nhảy khi đi bộ...

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu không uống rượu, bia trước khi lái xe. Quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với người vi phạm không phân biệt cán bộ, giáo viên hay nhân viên. Các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chạy xe đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, đối tượng vi phạm phải xử lý nghiêm khắc.

Học sinh nói không với ngời sau xe của Bố, mẹ, người đưa đón mình đã uống rượu Bia.

1.2. Duy trì và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc đội mũ bảo hiểm; ngăn chặn học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Vận động người lớn tự giác đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất

lượng, cài quai mũ đúng quy định, học sinh chưa đủ tuổi không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ngành chức năng ở địa phương kiểm tra phát hiện và xử lý đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

1.3. Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học.

Xây dựng kế hoạch đưa giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào chương trình ngoại khóa.

Phổ biến cho học sinh các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm.

Phối hợp với công an xã, cảnh sát giao thông huyện tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh bằng hình ảnh trực quan; phối hợp với ban ngành, đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định, không có giấy phép lái xe.

Không đi hàng hai, hàng ba, không cầm ô khi đi xe đạp, xe máy. Học sinh đi lại qua đường đúng quy định.

Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh chưa tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

1.4. Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông:

Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông” thực hiện tốt tiêu chí “văn hóa giao thông” của Ban an toàn giao thông huyện; tự giác chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, không xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.

2. Thực hiện một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng năm an toàn giao thông như sau:

“Trường Tiểu học Phan Chu Trinh hưởng ứng năm an toàn giao thông”; “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; “Hưởng ứng Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021”; “Ứng xử thân thiện và văn hóa khi tham gia giao thông”.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại hạnh kiểm.

Phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc thực hiện ATGT và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của học sinh; đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.

Có quy định cụ thể việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện.

Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương như: Ban công an xã, đoàn thanh niên xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy tích hợp an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong

các buổi học ngoại khoá, tiết chào cờ, tiết sinh hoạt và các hoạt động của nhà trường.

Tổ chức đăng ký và cam kết không vi phạm an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường vào đầu năm học. Xác định nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm; hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được đưa vào đánh giá, phân loại đạo đức học sinh.

Trên đây là kế hoạch thực hiện An toàn giao thông của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Công đoàn trường;
- Ban đại diện Hội CMHS;
- Triển khai toàn trường
- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Vinh